

มหาวิทยาลัยราชบุรี



ปีที่ 40 ฉบับที่ 34 วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

หลักสูตรบริหารธุรกิจจัดการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อรองรับประชาคมการค้าเสรีอาเซียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดทำการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด และวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมยันต์ทอง ชั้น 6 ศูนย์วิทยบริการ

อาจารย์จรุ ถิ่นพระบาท ประธานวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า ในการจัดการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจนี้ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาทำการวิพากษ์หลักสูตรที่ปรับปรุงไปนั้น ว่ามีความเหมาะสม มีความทันสมัย มีองค์ความรู้ที่ดีหรือไม่ เพราะในปัจจุบันนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจของเราได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะจัดตั้งขึ้นในปี 2558 ทำให้นักศึกษาได้องค์ความรู้ตรงกับความต้องการของตลาดอาเซียนได้ โดยการวิพากษ์หลักสูตรครั้งนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร อาทิ รศ.ดร.กึ่งพร ทองใบ อาจารย์ประจำและอดีตประธานสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ดร.สมจินตนา คุ้มภัย อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ดร.สุภาพร ตั้งดำเนินสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน, ผศ.ชลลดา เลื่อมใสสุข อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และดร.ยงยุทธ พุทธพฤษย์ กสท. ภาคใต้ เป็นต้น

จึงขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ตามวันและเวลาดังกล่าว

กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

ผู้รับการประเมินคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการประเมินคณะครุศาสตร์ประกอบด้วย รศ.ดร. นาฏสุดา เข้มมะลิรี (ประธานกรรมการ) อาจารย์สายทิพย์ รัตนพาหุ อาจารย์อภิศักดิ์ ศิริพันธ์ ผศ.ศุภมาต पालรังษี และอาจารย์เน่งน้อย แสงเสน่ห์ (กรรมการและเลขานุการ) คณะกรรมการประเมินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วย รศ.จรรยา ขอพลอยกลาง (ประธานกรรมการ) ผศ.สุชาติ ภาระกรณ์ อาจารย์เบญจพร ชนะกุล อาจารย์อรจิต ไชยลิขิต และอาจารย์กุสุมา ใจสบาย (กรรมการและเลขานุการ)

ผลสำรวจความคิดเห็น
คนไทยคิดอย่างไร? กับ โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 3G

ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ได้มีการชี้แจง กรณีการจัดสรรคลื่นความถี่ 3G เช่น คุณสมบัติผู้ประมูล จำนวนใบอนุญาต มาตรการการป้องกันการโอนลูกค้าไปยังระบบใหม่ การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการพัฒนาไปสู่ระบบ 4G รวมถึงความชัดเจนต่างๆ ซึ่งต้องนำข้อมูลไปพิจารณาประกอบกับข้อมูลในด้านอื่นต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 400 คน ได้ผลสรุปดังนี้

1. การรับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 3G

อันดับ 1 พอทราบบ้าง	56.25 %
อันดับ 2 รับทราบเป็นอย่างดี	29.25 %
อันดับ 3 ไม่ทราบเลย	14.25 %

2. ความเข้าใจของประชาชน ต่อระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 3G

อันดับ 1 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ส่งข้อมูลระบบเสียงและภาพที่มีความเร็วสูงหรือเรียกว่าอินเทอร์เน็ตมือถือ	73.00 %
อันดับ 2 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ฟังได้ทั้งเสียง การส่งโทรสาร การส่งข้อความสั้น	12.00 %
อันดับ 3 เครื่องโทรศัพท์ระบบใหม่ที่เรียกว่าระบบ 3G	9.00 %
อันดับ 4 เครื่องโทรศัพท์ใหม่ยี่ห้อ 3G	4.00 %
อันดับ 5 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการฟังสัญญาณเสียง	2.00 %

3. ประชาชนเห็นสมควรหรือไม่? ถ้าประเทศไทยเปิดให้ใช้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 3G

อันดับ 1 ไม่แน่ใจ	61.00 %
อันดับ 2 ไม่สมควร	21.00 %
อันดับ 3 สมควรอย่างยิ่ง	18.00 %

4. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? กับการที่รัฐบาลเสนอไปยัง กทช. ให้ชะลอการเปิดประมูลใบอนุญาต 3G ออกไปก่อน เพื่อความรอบคอบและเปิดโอกาสให้บริษัทไทยมากขึ้น

อันดับ 1 เห็นด้วย	75.50 %
อันดับ 2 ไม่แน่ใจ	18.00 %
อันดับ 3 ไม่เห็นด้วย	6.50 %

5. หากมีการเปิดให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 3G ประชาชนสนใจที่จะใช้บริการหรือไม่ ?

อันดับ 1 ไม่แน่ใจ เพราะ รายละเอียดต่างๆยังไม่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของอัตราค่าบริการโดยเฉพาะเรื่องของอัตราค่าบริการและพื้นที่ที่ครอบคลุม ฯลฯ	50.19 %
อันดับ 2 ใช้แน่นอน เพราะ ในต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมีการนำระบบนี้มาใช้มานานแล้ว เป็นระบบที่มีความทันสมัยเหมาะกับยุคปัจจุบันที่ต้องอาศัยความรวดเร็วและสะดวกสบาย ฯลฯ	35.81 %
อันดับ 3 ไม่ใช่เพราะ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ โดยส่วนตัวไม่นิยมโทรศัพท์ที่มีฟังก์ชันมาก ๆ, กลุ่มผู้ใช้บริการน่าจะเป็นวัยรุ่น หรือผู้ที่สนใจด้านเทคโนโลยีมากกว่า ฯลฯ	14.00 %

เรียนรู้...เรียนสร้างคุณธรรมนำวิชาชีพครู

เกศริน มนูญผล

โจทย์ใหญ่ที่ผู้เขียนได้รับเมื่อมาเป็นประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูตลอดเวลาที่ผ่านมาคือ จะผลิตบัณฑิตอย่างไรให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนำความรู้ดังปรัชญาของหลักสูตรที่ว่า "วิชาจรรยาภรณ์" และด้วยตระหนักว่าการสร้างปัญญาให้คนมีคุณภาพ มุ่งมั่นสร้างตนเองให้เป็นคนดี มุ่งทำประโยชน์สุขแก่สังคมมากกว่าประโยชน์ตน กระบวนการพัฒนาครูจึงจำเป็นต้องใช้คุณธรรมนำความรู้ที่เริ่มต้นจากการจุดไฟชีวิตให้มีความมุ่งมั่นจากภายในตน สร้างแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกที่นำไปสู่การปลุกฝังความดีโดยใช้โปรแกรมสมองและใช้ประโยชน์จิตได้สำนึกเพราะการสอนทั่วไปที่เน้นการหาความรู้ให้ผู้เรียนไม่มีพลังมากพอที่จะจุดไฟชีวิตให้ผู้เรียนมีพลังจากภายในเพื่อจูงใจให้มุ่งมั่นทำความดีและพัฒนาชีวิตไปสู่ความสำเร็จอย่างมีเป้าหมาย ได้เรียนรู้ชีวิตจากการลงมือทำ มีความเข้มแข็งพอที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางที่ดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและช่วยเหลือสังคม

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์และสอบธรรมศึกษาจึงดำเนินการขึ้นเพื่อจุดหมายดังกล่าวเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาตนพัฒนาจิตเข้าถึงศีลธรรมอันเป็นหลักพื้นฐานในการดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จในการทำมาหากินดีละเล็กเกี่ยวข้องกับสิ่งไม่ดี กระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงเริ่มจากจุดเล็กด้วยการผสมผสานในรายวิชาที่ผู้เขียนรับผิดชอบจึงปรากฏข้อมูลจากเพื่อนอาจารย์ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแม่โจ้เสนาวิชิตแลนด์ตอบการวิจัยเรื่องการผสมผสานคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาวิชาชีพครูว่าผู้เขียนเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากนักศึกษากลุ่มตัวอย่างว่าเป็นแบบอย่างในการผสมผสานคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพได้ในระดับสูงสุด การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดหลักสูตรก็ส่งผลให้ไม่มีนักศึกษาต้องออกในระหว่างเรียนหรือคงสภาพอยู่มากที่สุดจนจบหลักสูตรทุกรุ่นเสมอมา นอกจากนี้การออกแบบโครงการค่ายซึ่งได้เชื่อมโยงกับสมรรถนะเสริมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสอบธรรมศึกษาที่ส่งผลต่อการประพฤติปฏิบัติตนให้เจริญในศีล สมาธิ ปัญญาได้ดังบทความสะท้อนการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนซึ่งล้วนมีทุนที่พร้อมรับโอกาสการเรียนรู้ในตนและพร้อมขยายผลไปสู่กิจกรรมค่ายในลักษณะเดียวกันด้วยหลักสามประสาน "บวร และ บรม" ในโอกาสต่อไปดังปรากฏชัดจากหลายโครงการที่นักศึกษาทำในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ยังผลให้ความเข้มแข็งแต่เดิมมาของชุมชนได้รับการสานต่อ การเรียนรู้และสอบธรรมศึกษาจึงเป็นอีกกิจกรรมสุดท้ายที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสอบเทียบความรู้ได้ระดับในทางธรรมเมื่อสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรเทียบได้กับรางวัลระดับชาติที่สามารถตอบตัวบ่งชี้ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา(2.8ชั้นสูงสุด)ได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ความสำเร็จของกระบวนการดังกล่าวนี้จึงควรค่าแก่การบอกเล่าขยายผลการเรียนรู้ไปสู่ทุกหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเพื่อยังผลปฏิรูปการศึกษาให้บังเกิดขึ้นโดยเร็ว ด้วยเพราะประเทศชาติอยู่รอดได้จะต้องมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินทางปัญญาคือมีคนดีที่ฝึกฝนการติดอาวุธด้วยปัญญาให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนำความรู้มากขึ้นสามารถนำปัญญาของคนในชาติมาแก้กมลให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้

ความดี ความงามและความจริงใดที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ผู้เขียนขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ขอถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นครูของแผ่นดิน... ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ...



บรรณาธิการมหาชัยสาร มศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ
 พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ตะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 ตรงกับเดือน 8 ขึ้น 14 ค่ำ ปีมะเมีย

ฤดูกาลประเมินคุณภาพภายนอกกำลังจะเสร็จสิ้นในวันนี้ (14 ก.ค.) ด้วยการประเมินคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหลืออยู่ที่แต่จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้แก่กรรมการผู้มาประเมินของแต่ละคณะ มากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารที่แต่ละคณะนำเสนอ

วานนี้ (12 ก.ค.) ออกันขวัญแหวนไปตาม ๆ กัน เมื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการประเมิน ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการที่สรุปเมื่อทุ่มเศษ ๆ ได้คะแนน 4.44 (สกอ.) แต่ได้เพียง 3.34 สำหรับ สมศ. คะแนน สมศ.ที่ได้นี้ถือว่า "ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน" (ต้อง 3.51 จึงจะผ่าน)

วานนี้ (13 ก.ค.) รศ.ดร.สมภพ อินทรสุวรรณ ประธานประเมิน(จากมหาวิทยาลัยทักษิณ) ก็เดินทางมาประเมินคณะวิทยาการจัดการตั้งแต่เช้า กว่าจะแล้วเสร็จก็ปาเข้าค่ำเช่นกัน ผู้บริหารคณะและทีมงานพรักพร้อมกันที่ห้องบุษบา คะแนนที่ออกมา โดยเฉพาะคะแนน สมศ. คณะเขียนคอลัมน์นี้ยังไม่ปรากฏ จะร้อนอบอ้าวหรือเย็นยะเยือก เช้านี้ก็รู้กัน

เกณฑ์ สมศ. เทียบนี้ มหาวิทยาลัยของเรามีสิทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (3.51) ได้เพียงคณะเดียว หากบังเอิญไม่ผ่านสัก 2 คณะ ก็จบกันทั้งมหาวิทยาลัย ทางเดียวที่พอมีเหลืออยู่บ้าง ก็คือทุกคนในคณะต้องช่วยกันลดเกรด

ปรับเปลี่ยนอารมณ์มาติดตามเรื่องของกีฬาฟุตบอลในแวดวงของคนหน้าเขา นั่นคือกีฬาฟุตบอลคราวนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ภายใต้ชื่อว่า "คูพายคัพ" ครั้งที่ 2 ณ สนามหลังโรงพยาบาลมหาราช วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯ พบกับทีมองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา เวลา 09.00 น. ส่วนในวันที่ 16 กรกฎาคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯ พบกับทีมชมรมฟุตบอลอาวุโส อำเภอหัวไทร เวลา 16.00 น. คอบอลอย่าลืมไปเชียร์

คุณเจนจิรา รื่นรส ผากขอบคุณทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานอุปสมบทน้องชายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าภาพต่างซาบซึ้งในมิตรไมตรี ขอขอบพระคุณ ขอให้ทุกท่านได้รับบุญกุศลนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญและมีโชคลาภแก่ทุกท่านตลอดไป

ขอแสดงความเสียใจกับคุณอุตร คงทวี เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี ที่ได้สูญเสียคุณพ่อภรรยา คุณพ่อส่ง คุณโลก อายุ 83 ปี (เป็นน้องชายของอาจารย์ภาณุ คุณโลกยะ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยครูนครฯ) ขณะนี้เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดเขาปูน ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.00 น.

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยภายิตจินโบราณที่ว่า "การไม่สามารถแยกดี-ชั่ว เป็นบุคคลน่าห่วงใยที่สุด." สวัสดิ์ตะ